

หลักเกณฑ์การอนุญาตและข้อปฏิบัติการใช้พื้นที่จำหน่ายสินค้า

กิจกรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๑

วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ขอบเขตพื้นที่

โซน A บริเวณลานจอดรถหลังอ้อมจรรยา (ลานสีนิล) หน้ากว้าง ๒ เมตร (สำหรับนักศึกษา)

โซน B บริเวณถนนหลังอ้อมจรรยา (ฝั่งมีหลังคา) หน้ากว้าง ๒ เมตร (สำหรับบุคลากร /บุคคลภายนอก)

โซน C บริเวณถนนหลังสนามฟุตบอล (โค้งหัวสนาม) หน้ากว้าง ๒ เมตร (สำหรับบุคลากร/บุคคลภายนอก)

ข้อปฏิบัติในการใช้พื้นที่จำหน่ายสินค้า

โซน A จำหน่ายได้ทุกประเภท

โซน B จำหน่ายอาหาร/เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์

โซน C จำหน่ายกระทง ปล่อยปลาและอื่นๆ ที่ไม่ใช่อาหาร/เครื่องดื่ม

๑	ผู้ประสงค์จะขอใช้พื้นที่เพื่อจำหน่ายสินค้า ต้องติดต่อที่ สำนักงานบริหารสินทรัพย์ อาคาร ๑๙ ชั้น ๔ ห้อง ๑๙ - ๔๐๑ เพื่อทำการเลือกจองล็อค แจกประเภทสินค้าที่จำหน่าย
๒	ท่านใดได้รับสิทธิในการจองล็อคแล้ว ห้ามโอนสิทธิให้แก่บุคคลอื่น หากมหาวิทยาลัยฯ ตรวจสอบจะตัดสิทธิไม่ให้จำหน่ายสินค้าโดยทันที
๓	การจองล็อค ให้จองได้ไม่เกิน ๒ ล็อค ต่อ ๑ คน เท่านั้น พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน จำนวน ๑ ชุด
๔	ไม่อนุญาตให้มีการจัดจำหน่ายสินค้าหรือใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์อื่นใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในข้อตกลง
๕	ห้ามจำหน่ายสินค้าที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์
๖	ห้ามจำหน่ายสินค้าที่มีหรือก่อให้เกิดประกายไฟ เช่น โคมลอย ประทัด พลุ ดอกไม้ไฟ เป็นต้น
๗	ห้ามดื่มสุรา เล่นการพนันหรือเสพสิ่งมีค่า บริเวณพื้นที่จัดงาน
๘	ห้ามวางอุปกรณ์ต่างๆ หรือห้ามตั้งร้านจำหน่ายสินค้าเกินขอบเขตที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด
๙	ห้ามนำกล่องโฟมทุกชนิดบรรจุอาหาร ให้ใช้กล่องกระดาษ,กล่องพลาสติกใส,กระดาษหรือใบตอง แทน
๑๐	ผู้จำหน่ายสินค้าจะต้องดูแลความสะอาดของพื้นที่ที่เช่าตลอดเวลา จนกว่าการจัดงานจะแล้วเสร็จ พร้อมจัดเก็บเศษวัสดุ ขยะ หลังจากเลิกกิจการแล้ว
๑๑	ผู้จำหน่ายสินค้าจะต้องดูแลพื้นที่จัดงานไม่ให้เกิดความเสียหายทั้งก่อนและหลังจากการจำหน่ายสินค้า
๑๒	กำหนดการเข้าพื้นที่ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๔.๐๐ น. (หลังเวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป ห้ามนำรถเข้าไปในพื้นที่) และต้องจัดการรื้ออุปกรณ์พร้อมขนย้ายและจัดเก็บขยะสิ่งปฏิกูล ทำความสะอาดพื้นที่ให้กลับสู่สภาพเดิม ภายในเวลา ๒๔.๐๐ น. ของวันจัดงาน

***หากผู้เช่าสถานที่ล็อคใดไม่ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติข้างต้น จะถูกแบล็คลิสต์ในปีต่อไป

***มหาวิทยาลัยจะจัดเดินสายปลั๊กไฟฟ้าสำหรับต่อไฟแสงสว่างให้เท่านั้น (ห้ามใช้ไฟฟ้าในการตุ้ม หนึ่ง เวฟ)